
sþ. 105. Fyrirspurn [101. mál]
til fjármálaráðherra um greiðslu opinberra gjalda með skuldabréfum.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

1. Eru þess dæmi á undanförnum árum að fjármálaráðherra hafi heimilað greiðslu
opinberra gjalda einstaklinga og fyrirtækja með skuldabréfum, umfram það sem mælt
hefur verið fyrir um í sérstökum lögum? Ef svo er óskast tilgreint hversu oft þetta hefur
gerst á árunum 1980-1987, hverjir hafi notið slíkrar fyrirgreiðslu, hversu háar fjárhæðir
er um að ræða og umsamin greiðslukjör.

2. Á hvaða lagaheimildum byggir fjármálaráðherra þessa málsmeðferð ef um hana er að
ræða? Eftir hvaða meginreglum er farið við slíkar ákvarðanir?

Skriflegt svar óskast.


